

**รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์บุรี
ปีการศึกษา 2562
(กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563)**

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์บุรี ปีการศึกษา 2562 มีรองอธิการบดีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์บุรี คือ อาจารย์ ดร.หฤกษ์ นิมรึกษา ถึงมีนาคม 2563 ผู้ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา มีนาคม 2563 -ปัจจุบัน และหัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดปราชญ์บุรี คือ นางวิมลศรี แกนจันทร์ สาขาฯได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร นักศึกษาสมัครใหม่ จำนวน 355 คน Pre-degree จำนวน 107 คน ระดับปริญญาโท ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562

สรุปผลการประเมิน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์บุรี ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยทุกองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97

จุดเด่น

ผู้บริหารสาขามีความมุ่งมั่นในการทำงานสู่ชุมชน และมีการบริหารจัดการได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชญ์บุรีมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเร่งด่วน

1. ควรมีการกำหนดกิจกรรม/โครงการในแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนทุกองค์ประกอบ
2. การเขียนโครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน หรือโครงการอื่น ๆ ควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
3. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
4. ควรกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน และศึกษาขั้นตอนการจัดการความรู้ตามคู่มือ กพร.
5. ควรมีการรายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแยกเป็นรายหลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอนสาขาฯ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และมีการนำนักศึกษาที่กำลังศึกษาตลอดจนถึงศิษย์เก่ามาร่วมทำกิจกรรมกับทางสาขาฯ พร้อมทั้งบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก)

จุดเด่น

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และมีการนำนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามาร่วมทำกิจกรรมกับทางสาขาฯ พร้อมดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกด้าน

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

การเขียนโครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน หรือโครงการอื่น ๆ ควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย สาขาฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 3 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถาบันสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น โดยสาขาฯ มีแผนและการดำเนินงาน กำกับและติดตาม เพื่อให้มีผลการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีท้องถิ่นนั้นๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก)

จุดเด่น

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นชัดเจน มีการจัดทำแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

จุดที่ควรพัฒนา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีควรมีการปรับปรุงแผนกิจกรรมด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชินบุรี เป็นสถาบันสนับสนุนมีการบริหารจัดการ โดยมิ คณะกรรมการสาขาเป็นผู้ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ สาขาฯ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.96 (ระดับดีมาก)

จุดเด่น

-

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการกำหนดกิจกรรม/โครงการในแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนทุกองค์ประกอบ
2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ควรกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจขอ หน่วยงาน และ ศึกษาขั้นตอนการจัดการความรู้ตามคู่มือ กพร.

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราชินบุรี เป็นสถาบันสนับสนุนที่มีความพร้อมทางด้านสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน เช่น อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งการสื่อสารทางการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเพื่อ แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก)

จุดเด่น

-

จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการรายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแยก เป็นราย หลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอนสาขาฯ